

Chương Trình Thí Điểm Hoàn Tiền Mua Xe Đạp Điện



Sở Giao thông Vận tải Bang Washington và Thành phố Tacoma sẽ ra mắt chương trình hoàn tiền khi mua xe đạp điện vào mùa xuân này!

Thời gian nộp đơn
Từ ngày 9 tháng 4 đến lúc 12 giờ
trưa ngày 23 tháng 4

Ai có thể nộp đơn?

- Từ 16 tuổi trở lên
- Cư trú tại bang Washington
- Cung cấp thông tin liên lạc – bao gồm địa chỉ email

Số tiền hoàn tiền là bao nhiêu?

\$300 hoặc \$1,200 khi mua xe đạp điện mới
Nếu thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị bằng hoặc thấp hơn các mức dưới đây, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền ngay lập tức \$1,200. Mọi người khác sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền \$300 ngay lập tức.

Số người trong hộ gia đình	Thu nhập hằng năm của hộ gia đình
1	\$65,000
2	\$75,000
3	\$84,000
4	\$93,000
5	\$101,000
6	\$108,000
7	\$115,000
8	\$123,000

Hộ gia đình là nhóm người cùng khai thuế chung.

Hướng dẫn về thu nhập có thể thay đổi tùy theo quận – nếu bạn sống ngoài Tacoma/Quận Pierce, vui lòng truy cập trang web xe đạp điện của bang để biết thêm chi tiết.



Tìm hiểu thêm và nộp đơn tại:
www.cityoftacoma.org/ebikes

Chương trình Thí điểm Hoàn tiền Xe đạp điện của Thành phố Tacoma được tài trợ bởi Bộ Sinh thái bang Washington, với nguồn vốn từ Đạo luật Cam kết Khí hậu (Climate Commitment Act – CCA). CCA hỗ trợ các nỗ lực hành động vì khí hậu của bang Washington bằng cách sử dụng nguồn vốn từ chương trình giới hạn và đầu tư (cap-and-invest) để giảm ô nhiễm khí hậu, tạo ra việc làm, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Thông tin về CCA có tại www.climate.wa.gov.



Quy trình nộp đơn

Từ ngày 9 tháng 4 năm 2025, đến lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 4 năm 2025: Nhận đơn nộp đơn

Nộp đơn xin hoàn tiền khi mua xe đạp tại www.cityoftacoma.org/ebikes.

Lễ Rút thăm hoàn tiền ngay lập tức với WSDOT WE-bike

Nếu quý vị được chọn trong đợt rút thăm toàn bang, quý vị sẽ nhận được email thông báo và có 96 giờ để cung cấp thông tin về nơi cư trú và, nếu cần, xác minh thu nhập.

Lễ Rút thăm hoàn tiền mua xe đạp điện của Thành phố Tacoma

Nếu quý vị không được chọn trong đợt rút thăm của WSDOT và là cư dân Tacoma sống trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng do ô nhiễm không khí, quý vị sẽ tự động được đưa vào danh sách rút thăm của Thành phố Tacoma. Nếu được chọn, quý vị cũng sẽ nhận được email và có 96 giờ để cung cấp thông tin về nơi cư trú và, nếu cần, xác minh thu nhập.

Mua xe đạp điện mới tại cửa hàng đối tác

Sau khi hồ sơ của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ nhận phiếu mua hàng qua email. Quý vị sẽ có 45 ngày hoặc đến ngày 30 tháng 6 (tùy điều kiện nào đến trước) để mua xe đạp điện đủ điều kiện tại các cửa hàng được chấp nhận trong chương trình.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có phải trả tiền mua xe trước rồi mới được hoàn tiền không?

Không – đây là chương trình giảm giá trực tiếp tại điểm mua hàng. Nếu quý vị nhận được hoàn tiền, số tiền (\$300 hoặc \$1,200) sẽ được trừ trực tiếp vào tổng giá khi mua xe đạp điện đạt chuẩn tại cửa hàng được phê duyệt.

Tôi chưa bao giờ đi xe đạp – có nên nộp đơn không?

Chắc chắn rồi! Nếu quý vị quan tâm đến việc đi xe đạp điện, hãy nộp đơn. Thành phố Tacoma sẽ tổ chức các sự kiện và lớp học miễn phí để hỗ trợ người mới bắt đầu.

Tôi có chắc chắn sẽ được nhận xe đạp điện nếu nộp đơn không?

Không – số lượng hoàn tiền có giới hạn, không phải tất cả những người nộp đơn đều sẽ được nhận.

Nhiều người trong cùng hộ gia đình tôi có thể nộp đơn không?

Có thể – nhiều người có thể nộp đơn, nhưng mỗi hộ chỉ nhận được tối đa một khoản hoàn tiền.

Có dịch vụ phiên dịch để giúp tôi nộp đơn không?

Có – nếu quý vị gặp khó khăn với tiếng Anh, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí bằng cách gọi số 360-705-7090 hoặc gửi email đến TitleVI@wsdot.wa.gov.

Tìm hiểu thêm và nộp đơn tại: www.cityoftacoma.org/ebikes